



ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลด่านเกวียน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้โอกาสผมเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน เพื่อบริหารงานพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จนกระทั่งในวันนี้อีกการบริหารส่วนตำบล ด่านเกวียนได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือ การได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารราชการที่ดี ประจำปี 2549 (รางวัลธรรมาภิบาล) และ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550

นับจากวันที่ 8 กันยายน 2548 ที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ผมได้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลด่านเกวียนอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาผมได้พยายามแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง และเท่าเทียมโดยใช้กระบวนการเวทีประชาคมทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อโครงการที่ได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของ อบต. ตามแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลที่สำคัญ เช่น การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนการทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ บุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้บริหาร อบต. โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน เช่น การจัดหาเครื่องสำเนาเอกสาร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน และด้วยเหตุผลนี้ทำให้ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550 จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข



- ในด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ กลุ่มการทำเกษตรผสมผสาน เป็นต้น
- ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ร่วมกันปลูกป่า
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนมีความพยายามที่จะทำให้ประชาชนในตำบลได้เข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า ประปา การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่างๆ เช่น การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน
- ด้านการสังคมสงเคราะห์ จัดให้มีโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กด้อยโอกาส สงเคราะห์ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน ด้านการกีฬาด้านยาเสพติดในตำบล อุดหนุนกีฬา อบต.สัมพันธ์
- ด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนพัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้ฉี่หนู และโรคติดต่ออื่นที่เกิดขึ้นในบางฤดูกาล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ได้สนับสนุนการจัดอบรมเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
- ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และของไทย ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของท้องถิ่น ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น แห่เทียนพรรษา วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว และวันสำคัญอื่นๆ ทางศาสนา เป็นต้น
- ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดให้มีโครงการขุดลอกคลองเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
- ด้านการพัฒนาการเกษตร ได้มีโครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง



ในการบริหารงานที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการเพื่อสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในตำบล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนร่วม ดำเนินการและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานทุกโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในตำบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวกสบาย มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเศรษฐกิจที่ดีมีความมั่นคง ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว คือ ความพึงพอใจสูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับแล้วนั้น คณะผู้บริหารมีความภาคภูมิใจและตั้งใจจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป

บำรุง อาจิกิจ

(นายบำรุง อาจิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน